

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา ความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้ศึกษาสรุปผล การศึกษาเรียงลำดับตามขั้นตอน ดังนี้

สรุปผล

จากการศึกษา ความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผล การศึกษา ดังนี้

1. ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลการศึกษา พบว่า

1.1 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.47 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรมอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมการผลิต และด้าน การสนับสนุนทุน ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า

1.1.1 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้าน การฝึกอบรมอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57 เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3 ลำดับแรก ได้แก่ อบต. มีการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้าน การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน อบต. มีการจัดทำข้อมูลผู้ดิ่งบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ

ให้แก่ประชาชน และอบต. มีการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพตามลำดับ

1.1.2 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านการสนับสนุนทุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.42 เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน อบต. มีการส่งเสริมให้ลดต้นทุนการผลิต และอบต. จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือในการประกอบอาชีพตามลำดับ

1.1.3 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านการส่งเสริมการผลิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.43 เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3 ลำดับแรก ได้แก่ อบต. มีการส่งเสริมการสินค้าที่หลากหลายของกลุ่มอาชีพ อบต. มีการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับสมาชิกกลุ่ม อบต. มีการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับสมาชิกกลุ่ม ตามลำดับ

1.1.4 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.45 เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3 ลำดับแรก ได้แก่ อบต. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนสินค้ากับท้องถิ่นอื่น อบต. สนับสนุนให้สินค้าของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ตำบล และอบต. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพในตำบล ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า

ความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพแล้วพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ กลุ่มสตรีเย็บผ้า ส่วนกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย กลุ่มแปรรูปกล้วย กลุ่มแม่บ้านผู้เลี้ยงหม่อนไหม และกลุ่มทอเสื่อกก มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะการดำเนินการของกลุ่มสตรีเย็บผ้ามีการบริหารกลุ่มที่ต่อเนื่อง และเป็น

สินค้า OTOP ของตำบลเป็นที่รู้จัก ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้สนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มอยู่เสมอ

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยประชาชน ให้ข้อเสนอแนะ แยกในแต่ละด้านดังนี้ คือ

ด้านการฝึกอบรมอาชีพ พบว่า ควรจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ และควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการมัดหมี่เพื่อให้ได้ลวดลายใหม่ๆ

ด้านการสนับสนุนทุน พบว่า ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนให้กับกลุ่มอาชีพ

ด้านการส่งเสริมการผลิต พบว่า ควรมีการจัดการหา วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ และควรมีการจัดการหา วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ควรมีการจัดการตลาดเพื่อแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่ม

อภิปรายผล

จากการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาขอเสนอผลการอภิปรายผลดังนี้

1. ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรมอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมการผลิต และด้านการสนับสนุนทุน ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ ส่วนใหญ่จะดำเนินการในด้านการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ ส่วนด้านอื่นๆ ยังมีการดำเนินงานไม่มากนัก นอกจากนั้นการจัดสรรงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานภายในหมู่บ้าน การเสนอปัญหาและความต้องการด้านการส่งเสริมอาชีพจึงมีน้อย ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรวรรณ ทวีแสง (2550 : 90-94) ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง กรณีกองทุนศึกษากองทุนชุมชนเมืองเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนเมือง เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ด้านดำเนินการ ด้านการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ด้านการติดตามผลการดำเนินงาน เป็นด้านที่คณะกรรมการกองทุนมีการปฏิบัติงานตามบทบาทอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการประสานงาน เป็นด้านที่คณะกรรมการกองทุนมีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทอยู่ในระดับ ปานกลาง

การที่ผลการศึกษา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ ตามงบประมาณที่มีอย่างจำกัด จึงมีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพไม่มากนัก ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมจึงอยู่ในระดับปานกลาง

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพแล้วพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือกลุ่มสตรีเย็บผ้า ทั้งนี้เนื่องเพราะว่า การส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงสนับสนุนกลุ่มสตรีเย็บผ้ามากกว่ากลุ่มอื่น ทั้งนี้เนื่องจากโดยภาพรวมของหมู่บ้านให้ความสำคัญต่อการประกอบอาชีพมากกว่าการพัฒนาในด้านอื่นๆ รวมถึงประชาชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพนี้ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญยา ทาโยธี (2552 : 62) ศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลขามในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตำบลขาม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย กลุ่มแปรรูปกล้วย กลุ่มแม่บ้านผู้เลี้ยงหม่อนไหม และกลุ่มทอเสื่อกก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้กลุ่มอาชีพอาจมองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงสวรรค์ไม่ได้

เข้ามาให้การสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการสนับสนุนทุน ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการฝึกอบรม ด้านการส่งเสริมการผลิตมากนัก จึงทำให้ระดับความพึงพอใจของกลุ่มอาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นุชบา ทาโยธี (2552 : 62) ที่ศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลยางในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ด้านการสนับสนุนทุน ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการฝึกอบรม ด้านการส่งเสริมการผลิต อยู่ในระดับปานกลาง

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยประชาชน ให้ข้อเสนอแนะ มีประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายผลเรียงตามค่าความถี่จากมากไปน้อย คือ

ด้านการฝึกอบรมอาชีพ ควรจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ และควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการมัดหมี่เพื่อให้ได้ลวดลายใหม่ๆ

ด้านการส่งเสริมการผลิต ควรมีการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพ และควรมีการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพ

ด้านการสนับสนุนทุน ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนให้กับกลุ่มอาชีพ

ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดหาตลาดเพื่อแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษา ความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อการส่งเสริมอาชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาขอเสนอแนะข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ ดังนี้

สมาชิกกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเสริมของ แต่ละกลุ่มมากพอสมควร แต่เนื่องจากในปัจจุบันการหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มอาชีพได้มีการเรียนรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการจัดหาวิทยากรมา อบรมเพิ่มพูนความรู้ การจัดทำศูนย์ศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

- 2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสุวรรณค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
- 2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสุวรรณค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
- 2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสุวรรณค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY